

CHỈ THỊ

về đợt sinh hoạt chính trị nội bộ nhân dịp mừng thọ Hồ Chủ tịch 79 tuổi

*LTS._ Nhân dịp mừng thọ Hồ Chủ tịch 79 tuổi,
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về tổ
chức đợt sinh hoạt chính trị trong nội bộ Đảng.
Chúng tôi trích đăng chỉ thị đó để các đồng chí
nghiên cứu, học tập.*

1 – Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch trong lúc trên các mặt công tác của Đảng và Nhà nước ta nổi lên mấy vấn đề đáng đặc biệt chú ý như sau:

a. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã giành được thắng lợi to lớn và đang ở vào thời kỳ hết sức khẩn trương và quyết liệt, miền Bắc càng phải vươn lên mạnh mẽ để làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, việc lãnh đạo khôi phục và phát triển sản xuất công, nông nghiệp và cải tiến quản lý kinh tế tài chính - một trong những nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của chúng ta hiện nay – tuy đã thu được một số kết quả, nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, đương đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu hơn, với một quyết tâm cao hơn, có biện pháp và kế hoạch sát đúng hơn, để thúc đẩy việc thực hiện một cách khẩn trương, tích cực hơn nhiều.

b. Để bảo đảm cho công tác trên tiến hành được tốt, đồng thời cũng để bảo đảm cho các công tác khác của Đảng và nhà nước ta tiến hành được tốt, chúng ta phải thực hiện việc cải tiến tổ chức quản lý kinh tế tài chính, cải tiến và tăng cường bộ máy, tổ chức nói chung, và sửa đổi lề lối làm việc, lề lối lãnh đạo. Việc này cũng cần làm tích cực hơn

c. Và điều quyết định để hai việc trên đạt kết quả tốt là vấn đề con người, tức là vấn đề phẩm chất và năng lực cán bộ, Đảng viên, vấn đề phẩm chất và năng lực các tổ chức Đảng và Nhà nước (và các tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn, Hội phụ nữ ...).

Do đó, Ban bí thư quyết định lấy việc thúc đẩy giải quyết ba vấn đề nói trên làm nội dung và ý nghĩa thiết thực của việc kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch năm nay. Cố nhiên, cả ba vấn đề đều là những vấn đề phải nghiên cứu giải quyết rất lâu dài, chứ không thể trong một thời gian ngắn, càng không thể trong đợt này mà xong được. Nhưng phải cố gắng giải quyết đến mức độ nhất định và sau này sẽ tiếp tục giải quyết nữa.

2- Về vấn đề khôi phục và phát triển kinh tế và cải tiến quản lý kinh tế, Ban Bí thư sẽ thông báo một số tư tưởng, quan điểm cần phải thấu suốt, và những ý kiến chính bổ sung về vấn đề này... Yêu cầu các cấp, các ngành thảo luận kỹ những ý kiến ấy, rồi xem xét, đối chiếu với tình hình thực tế ở địa phương và ngành của mình để tích cực thi hành. Sau khi đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ mới về kinh tế, cần xem xét tình hình bộ máy tổ chức, lề lối làm việc, lề lối lãnh đạo để có kế hoạch tích cực cải tiến trước mắt và lâu dài, bảo đảm cho các nhiệm vụ công tác đã đề ra được thực hiện đến nơi đến chốn .

Riêng về vấn đề phẩm chất, năng lực cán bộ đảng viên, theo như nhận định của ban Bí thư từ trước đến nay, thì cán bộ, đảng viên Đảng ta tới đại bộ phận là có phẩm chất cách mạng tốt đẹp và rất hy sinh, tận tụy. Nhưng vẫn không khỏi có một số ít không tốt (hoặc do bản thân không tốt, hoặc do ảnh hưởng xấu từ bên ngoài tác động vào). Thời gian gần đây, người tốt mặt tốt phát triển rất nhiều, nhưng mặt không tốt, người không tốt cũng có chiều phát triển.

Vì vậy Ban Bí thư chủ trương nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch năm nay... các cấp, các ngành nên tiến hành một đợt phê bình, tự phê

bình về phẩm chất, đạo đức cách mạng, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết, nhược điểm, tự bồi dưỡng, nâng cao, để ngày càng tốt đẹp hơn.

3- Nội dung phẩm chất, đạo đức cách mạng bao gồm nhiều mặt. Bài của đồng chí T.L viết nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng năm nay đã nói rõ. Ban Bí thư đề nghị với các đồng chí lấy bài này làm tài liệu nghiên cứu chính trong đợt phê bình và tự phê bình này, rồi tùy tình hình cụ thể của mỗi địa phương, mỗi ngành, có thể tập trung giải quyết sâu ba vấn đề chính sau đây:

a. làm sao nâng cao hơn nữa ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần cách mạng tiến công, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ, tích cực học tập để nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác, nhất là trình độ hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ thuật; khắc phục những biểu hiện giảm sút nhiệt tình cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm, ngại gian khổ hy sinh, lơ lửng công tác, lười biếng học tập.

b. Làm sao thật sự nâng cao hơn nữa lề lối lãnh đạo tập thể của các cấp uỷ, các ban, các đảng đoàn, các chi bộ, chống lối làm việc cá nhân, độc đoán, cục bộ; khắc phục các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ hiện nay ở một số nơi. Làm sao giữ vững tính tổ chức và kỷ luật kiên quyết chấp hành đường lối chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật lao động, các chế độ quản lý kinh tế tài chính, chống thái độ tự do, tùy tiện.

-làm sao bảo đảm thật sự tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, quan tâm sâu sắc đến đời sống của quần chúng, làm việc và lãnh đạo sát quần chúng, chống các hiện tượng độc đoán, chuyên quyền, xâm phạm đến lợi ích của quần chúng, làm việc và lãnh đạo quan liêu, mệnh lệnh, thoát ly quần chúng.

c. Làm sao giữ vững lối sống cần cù, giản dị, lành mạnh, chống những biểu hiện đặc quyền, trục lợi, tham ô, hủ hoá, tham ô, lãng phí.

4. Cần cố gắng bố trí để các vấn đề trên được thảo luận sâu ở khắp các cấp, các ngành cho đến tận cơ sở (khi nào thảo luận thì tùy mỗi cấp, mỗi ngành ấn định, vì muốn làm có kết quả phải chuẩn bị kỹ và phải có thời gian). kiểm điểm phê bình, tự phê bình tập thể, rồi kiểm điểm, phê bình, tự phê bình cá nhân trong chi bộ mới sâu sắc. Nếu rõ cả ưu điểm, khuyết điểm, người tốt, việc tốt; và người xấu, việc xấu. Sau khi nêu hiện tượng thì tìm rõ nguyên nhân, để có biện pháp thiết thực phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm. làm với tinh thần nghiêm túc, với mục định cùng nhau đoàn kết tiến lên, không xuê xoa, nhưng cũng không vùi dập lẫn nhau, phải gắn chặt việc thảo luận, tự phê bình và phê bình, với những biện pháp và về tổ chức, với phong trào đấu tranh của quần chúng, như phong trào đọc và làm theo sách người tốt, việc tốt, v.v....

Trước khi phê bình và tự phê bình trong nội bộ, cần dựa vào các đoàn thể mà thu thập ý kiến, phê bình, nhận xét của quần chúng rộng rãi.

Chú ý: Hiện nay có những cấp uỷ, cơ quan hoặc đã thảo luận bài của đồng chí T.L., hoặc đã kết hợp với tổng kết công tác và triệu tập đại hội bầu cử cấp uỷ mà tiến hành phê bình và tự phê bình theo nội dung như trên, thì các đồng chí có thể tùy tình hình mà bổ sung làm thêm, hoặc nếu thấy vừa qua làm tương đối đã đạt yêu cầu, thì có thể quyết định tạm hoãn để làm trong một dịp khác.

5. Vấn đề giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là một vấn đề rất cơ bản của một đảng thật sự cách mạng. Đặc biệt đối với Đảng ta là một đảng nắm chính quyền, có uy tín rất lớn trong quần chúng, lại đương phải gánh vác nhiều nhiệm vụ rất nặng nề, cán bộ, đảng viên được giao phó nhiều cương vị rất trọng yếu trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, thì vấn đề này lại càng là một vấn đề hết sức quan trọng. Ban Bí thư mong các cấp, các ngành rất chú ý đến vấn đề này, và sau đợt phê bình và tự phê bình này, sẽ nghiên cứu đưa việc này vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức

Đảng, thông qua các định kỳ kiểm điểm công tác, báo công, bình công, và sinh hoạt chính trị mà tiến hành cho có nề nếp, và tùy từng thời gian cụ thể và tình hình cụ thể mà đề ra những yêu cầu sát hợp và rõ ràng. Mỗi khi có việc xảy ra phải phê bình, tự phê bình kịp thời, còn tập thể kiểm điểm chung thì ít nhất mỗi năm làm một lần.